

รายนามผู้ได้รับพระราชทาน
รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ
รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓



รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ พหลภาคย์



รางวัลพระธาตุพนมทองคำ
สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยงค์ สิรินุรโร)



รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
ดร.อัมพร พิณะสา



รางวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน



รางวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคลากร ตำแหน่งประเภททั่วไป
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
นางสาวนุชจรี วุฒิสุพงษ์



รางวัลศรีกาลพฤกษ์ สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฐ์

คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ พหลภาคย์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓



ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ พหลภาคย์ เข้ารับราชการตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ เป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ทั้งในฐานะแพทย์ และอาจารย์แพทย์ โดยได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ รับเงินเดือนขั้นสูงสุด ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ จนถึงเกษียณอายุราชการ เป็นผู้เยี่ยมไปด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยอุทิศตนสร้างคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔๑ ปี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ พหลภาคย์ เป็นผู้พากเพียรและมีความบากบั่นตั้งใจให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเติบโตและก้าวหน้า โดยเป็นผู้มีส่วนผลักดันให้เกิดรายวิชาจิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษา สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงการก่อตั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ และสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น เป็นผู้ริเริ่มนำวิธีการรักษาด้วยวิธีต่าง ๆ มาใช้ ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิ การบำบัดโดยอาศัยการประเมินทางชีวภาพ การบำบัดโดยใช้ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระตุ้นสมอง (TMS) เป็นต้น ทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มให้ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของแพทย์จากต่างประเทศ เป็นเสาหลักสำคัญในการยกระดับหลักสูตร สาขาจิตเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในแวดวงจิตเวชศาสตร์ไทยทั้งในระดับชาติ และระดับสากล

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ พหลภาคย์ ยังเป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ จากรางวัลที่ได้รับ ได้แก่ ผลงานนวัตกรรมตี ประเภทประชาชนทั่วไป จากการประกวด นวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ อาจารย์ตัวอย่างด้านคลินิก จากสมาคมศิษย์เก่า และรางวัลจิตแพทย์ดีเด่นสาขาการวิจัย จากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ผลงานดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันว่า ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ พหลภาคย์ เป็นผู้ที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตนและพัฒนานคนด้วยการต่อยอดและถ่ายทอดองค์ความรู้จนก่อให้เกิดเป็นสาธารณประโยชน์ สูงสุดในการรับใช้สังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

ด้วยคุณูปการข้างต้น กอปรกับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถความชำนาญพิเศษในวิชาที่สอน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรยกย่องให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ พหลภาคย์ ได้รับพระราชทานรางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป



คำประกาศเกียรติคุณ
สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยงค์ สิรินุโร)

ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓



สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยงค์ สิรินุโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร และประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา เกิดเมื่อวันที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๖๔ ณ สถานีรถไฟปากเพรียว จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันดำรงสมณฐานันดรศักดิ์ที่สมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระญาณวชิโรดม พุทธาคมวิศิษฐ์ จิตตานุภาพ พัฒนดิลก สาธกธรรมวิจิตร วิเทศศาสนกิจไพศาล วิปัสสนาญาณธรรพธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณวาสี สถิต ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระญาณวชิโรดม เป็นผู้มีความเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เยาว์วัย ท่านได้ศึกษาวิชาการธรรมมาตั้งแต่อายุ ๑๔ ปี ในระยะแรกหลวงปู่จมา จิรปุณโญ ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เป็นผู้อบรมสั่งสอน ต่อมาท่านได้ศึกษาธรรมะและอุปัฏฐากใกล้ชิดพระครูวินัยธร หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน ตลอดระยะเวลาของการบรรพชาและอุปสมบทท่านได้ศึกษาข้อธรรมและวัตรปฏิบัติต่าง ๆ จากพระอาจารย์ด้วยความเพียรภาวนาอย่างยิ่งยวด ทำให้ประจักษ์แจ้งในคุณวิเศษของสมาธิ รวมทั้งเข้าใจหลักการและการปฏิบัติพระกรรมฐานที่ได้รับการถ่ายทอดมาอย่างลึกซึ้ง อันนำไปสู่แนวทางที่ใช้สอนศิษย์ ทั้งพระภิกษุ สามเณร และฆราวาส จนถึงในปัจจุบัน

สมเด็จพระญาณวชิโรดม มีปณิธานอันแน่วแน่มาตั้งแต่ยังเยาว์วัยว่าจะอุทิศตนเองเพื่อพระพุทธศาสนา ท่านได้แสดงให้เห็นว่าสมาธินี้เป็นสิ่งประเสริฐโดยแท้ การทำสมาธิเหมาะกับคนทุกหมู่ชน ทุกเพศ ทุกวัย ผู้ปฏิบัติสัมมาสมาธิย่อมเกิดพลังจิต สติ และปัญญา นำพาไปสู่ความสุขสงบทั้งแก่ตนเอง สังคม และความสันติสุขของโลกยิ่งขึ้นต่อไป การทำสมาธิจึงควรทำให้เกิดขึ้นในชนทุกหมู่เหล่า ท่านจึงมุ่งเผยแผ่วิชาสมาธินี้ให้แพร่หลาย ด้วยการเปิดสอนวิชาสมาธิในนามสถาบันพลังจิตตานุภาพ

สมเด็จพระญาณวชิโรดม ได้เขียนหนังสือชื่อมุตโตทัย อันเป็นหนังสือที่จดบันทึกคำสอนของหลวงปู่มั่น เขียนหนังสือประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ รวมทั้งตำราวิชาสมาธิหลายเล่ม โดยเริ่มจากหนังสือชื่อหลักสูตรครูสมาธิ ที่กล่าวถึงหลักการปฏิบัติสมาธินับตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูงตามลำดับ นอกจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตรสมาธิที่มีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ หลักสูตรครูสมาธิ วิทนต์สมาธิ ครูสมาธิขั้นสูง อุตมสมาธิ ญาณสมาธิ สมาธิเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต เป็นต้น กล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งซึ่งเห็นความสำคัญของการทำสมาธิ โดยเป็นที่ตั้งของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๗๘ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดสอนสมาธิแก่บุคลากรและบุคคลทั่วไป รวมทั้งนำวิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิตของสถาบันพลังจิตตานุภาพมาเป็นวิชาเลือกให้นักศึกษาอีกด้วย ปัจจุบันสถาบันพลังจิตตานุภาพมีสาขาทั่วประเทศไทยแล้วกว่า ๒๐๓ สาขา และขยายไปต่างประเทศถึง ๔ สาขา ทั้งในประเทศแคนาดาและประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่วิชาสมาธิแล้ว สมเด็จพระญาณวชิโรดม ยังได้ดำเนินงานที่ยังประโยชน์แก่สังคม

อีกนัยนัยการ อาทิ การจัดตั้งโครงการประทีปเด็กไทย ที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การจัดตั้งโครงการสมาธิเพื่อพัฒนาเด็กไทย ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมการทำสมาธิ แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศไทย การก่อตั้ง สถาบันออกแบบนานาชาติ เพื่อให้เป็นสถาบันนานาชาติ ด้านการออกแบบและเพื่อพัฒนานักออกแบบชาวไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นต้น

จากผลงานเชิงประจักษ์ ทั้งการนำวิชาสมาธิไปเผยแพร่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอันเป็นหนทางนำไปสู่ การสร้างสันติสุขของโลก รวมทั้งการทำงานด้านสาธารณประโยชน์ที่มีคุณูปการต่อสังคม สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรยกย่องให้ถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ แต่ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยงค์ สิรินธโร) เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป

คำประกาศเกียรติคุณ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

ผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓



นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ เป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ ๑๙ เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค ๔.๐ โดยมุ่งเน้น “ตลาดและนวัตกรรม นวัตกรรมไทย ผลิตได้ ขายได้ อยู่ด้วยกันได้” เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ และเพิ่มประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยการนำผลงานวิจัยหรือกระบวนการนวัตกรรมที่ใหม่มาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาด เพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และแพลตฟอร์มต่าง ๆ

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในฐานะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมมีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น และเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมทั้งกลุ่มเกษตรและอาหารแปรรูป กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม กลุ่มการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มซอฟต์แวร์และดิจิทัล ซึ่งเป็นสาขาอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติอย่างมหาศาล

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่จะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน การเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมและโครงการสาธิตการผลิตแบบอัตโนมัติเพื่อใช้ฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ การสร้างความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการ Connected Industries โดยนำร่องกิจกรรม “๓-Stage Rocket Approach” เพื่อผลักดัน SMEs สู่ ๔.๐ ตลอดจนการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยในฐานะอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจไทยให้มีการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ และก่อตั้งกองทุนของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยคุณูปการข้างต้น กอปรกับความรู้ความสามารถอันเป็นที่ประจักษ์แก่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรยกย่องให้ **นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์** ได้รับพระราชทานรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป

คำประกาศเกียรติคุณ

ดร.อัมพร พิณะสา

ผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓



ดร.อัมพร พิณะสา เป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาการบริหาร การศึกษา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ทำหน้าที่รับผิดชอบ วินิจฉัย สั่งการ และกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการตามภารกิจในด้านการบริหารราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาและการจัดระบบบริหารราชการในหน่วยงานการศึกษา กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาระบบข้อมูล จัดทำแผนกำลังคน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แต่ละหน่วยงาน

ดร.อัมพร พิณะสา เป็นคณะกรรมการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ตามแนวพระราชดำริ ประจําส่วนกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา วางแผนการนำยุทธศาสตร์และนโยบายการดำเนินงาน โครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อสร้างแกนนำให้กับประชาชนจิตอาสาในการสร้างอุดมการณ์ สร้างจิตสำนึก สร้างระเบียบวินัย ตามพระบรมราโชบาย และให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนำความรู้ไปขยายผล ต่อยอด และปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรจิตอาสาให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนจนประชาชน เพื่อสนองตอบพระบรมราโชบายและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยความอยู่ดีมีสุข ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

ดร.อัมพร พิณะสา เป็นผู้พัฒนากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล การสอบแข่งขัน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในด้านทักษะดิจิทัล และการปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

ด้วยคุณูปการข้างต้น กอปรกับความรู้ความสามารถอันเป็นที่ประจักษ์แก่วงการด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรยกย่องให้ **ดร.อัมพร พิณะสา** ได้รับพระราชทานรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป

คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตน์ชีวิน
ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับพระราชทาน รางวัลศรีมอดินแดง บุคลากรตำแหน่งวิชาการ
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓



ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตน์ชีวิน เป็นผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีความตั้งใจและทุ่มเท เป็นผู้มีความประพฤติดีประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำรงตนยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต เทียงธรรมตลอดอาชีพราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๓ ปี

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตน์ชีวิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มเข้าปฏิบัติงานครั้งแรกในตำแหน่งอาจารย์ที่ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ และดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นทั้งความรู้ความสามารถทางการสอนและการวิจัยทางด้าน Immunology อย่างลุ่มลึกจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นกรรมการบริหารใน The Federation of Immunological Societies of Asia-Oceania (FIMSA) หลายสมัย เป็นผู้ที่มีผลงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องดังเห็นได้จากผลงานตีพิมพ์ในวารสารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากกว่า ๑๐๐ เรื่อง

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตน์ชีวิน เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรค เมลิออยโดสิส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาวิจัยและให้ความรู้ในการป้องกัน ตรวจวินิจฉัยและศึกษาทั่วโลกในการเกิดโรค เพื่อนำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นกำลังสำคัญให้แก่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้ความช่วยเหลือในการวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ให้แก่โรงพยาบาลหลักในทุกภูมิภาค ช่วยเหลือองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อในสัตว์และการระบาดในดิน จนได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยเป็นผู้แทนประเทศไทยใน World Melioidosis Committee จนถึงปัจจุบัน

ด้านการบริหาร ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตน์ชีวิน อุทิศร่างกายแรงใจทำงานบริหารด้วยความทุ่มเท และมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในทุกระดับ สามารถริเริ่มงานและผลักดันการศึกษาเพื่อรองรับยุคดิจิทัล ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่บุกเบิกในประเทศที่ทำเล่นวิทยานิพนธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ และริเริ่มการเรียนแบบ lifelong learning และ credit bank เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทั้งนี้ยังได้รับความไว้วางใจให้ทำงานสำคัญ อาทิ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อน University ranking เป็นประธานคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ เป็นต้น

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตน์ชีวิน เป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บริหารในทุกระดับ ประพฤติปฏิบัติตนตามครรลองคลองธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในหน้าที่ความรับผิดชอบจากศักยภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับ การบริหารงานในเชิงรุกด้วยวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และมีธรรมาภิบาลมาโดยตลอด อันนำมาซึ่งชื่อเสียงและคุณูปการต่าง ๆ ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประเทศเป็นอย่างสูงมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตน์ชีวิน ได้รับพระราชทานรางวัลศรีมอดินแดง บุคลากรตำแหน่งวิชาการ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป

คำประกาศเกียรติคุณ
นางสาวนุชจรี วุฒิสุพงษ์
ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับพระราชทาน รางวัลศรีมอদিনแดง
บุคลากรตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓



นางสาวนุชจรี วุฒิสุพงษ์ สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตและพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ โดยปฏิบัติงานพยาบาลประจำการ ดูแลผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม งานบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

นางสาวนุชจรี วุฒิสุพงษ์ เป็นพยาบาลวิชาชีพเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญ เอาใจใส่ต่องาน เสียสละทุ่มเท ในการดูแลผู้ป่วย ตั้งใจ และมุ่งมั่นต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้พยายามเรียนรู้งาน ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในเรื่องการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล และเป็นแบบอย่างของความกตัญญูให้กับบุคลากรงานบริการพยาบาล

ด้านผลงาน มีความโดดเด่นด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประสานความร่วมมือกับบุคลากรได้ทุกระดับ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับงาน สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ความปลอดภัย และความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ วางแผนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี เป็นต้นแบบของงานบริหารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จนได้รับการไว้วางใจให้รับผิดชอบหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของงานบริการพยาบาล อีกทั้งยังมีความสามารถในการสานต่อการทำงานการจัดระบบการดูแลกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันการรักษาพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้รับการรับรองคุณภาพเฉพาะโรคจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) จนเป็นต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญในเครือข่ายภายในและภายนอกโรงพยาบาล ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

จากความตั้งใจ อดทน เสียสละ และมีวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ทั้งการเป็นพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของพยาบาลและความสามารถในการทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยและองค์กร จนมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่น่าชื่นชม มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ **นางสาวนุชจรี วุฒิสุพงษ์** ได้รับพระราชทานรางวัลศรีมอদিনแดง บุคลากรตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป



คำประกาศเกียรติคุณ
นายปวีร์ พัฒนาวินิชญ์
ผู้ได้รับรางวัล ศรีกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓



นายปวีร์ พัฒนาวินิชญ์ เป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๓.๐๗ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) และเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ตลอดระยะเวลา ๕ ปี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายปวีร์ พัฒนาวินิชญ์ ได้หมั่นเพียรฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์ มีความเป็นเลิศทั้งด้านการบริหารจัดการ จิตอาสา ศิลปวัฒนธรรมไทย และด้านอื่น ๆ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ เริ่มต้นในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ นายปวีร์ พัฒนาวินิชญ์ เป็นประธานกิจกรรมค่ายสานฝันฉันจะเป็นหมอครั้งที่ ๑๙ (KKU Medcamp ๒๐๑๖) โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สนใจศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นประธานกิจกรรมแรกพบสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (SMST First date ๒๐๑๗) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นหัวหน้าร่วมฝ่ายสนับสนุนการของกิจกรรมสำหรับนักศึกษาแพทย์น้องใหม่จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑ จากทั่วประเทศได้สานสัมพันธ์และรับทราบข้อมูลขององค์กรสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) และสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ (IFMSA – International Federation of Medical Students' Associations) นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมร่วมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (สนทท.) คือ การเป็นทีมงานหลักในการจัดค่ายม่วงเขียวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์

ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นทีมงานหลักในการจัดงานเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์สัญจร ครั้งที่ ๕ (๕th SMST Open house on tour) ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบเป็นหัวหน้างานฝ่ายชุมชนแนะนำคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นทีมงานหลักในการจัดกิจกรรมเทศกาลดนตรีสามคณะ (MDDTRx music festival ๒๐๑๘) ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นประธานเขต ในค่ายอาสาออกชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน (Community medicine) ประกอบไปด้วย ๖ คณะในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ณ บ้านโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ทำกิจกรรมร่วมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) ทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องการบริหารในกิจกรรมสัมพันธ์แลกเปลี่ยนสโมสร จากสโมสรคณะแพทยศาสตร์ทั่วประเทศ ร่วมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (SMST SAMO EXCHANGE ๒๐๑๙) และเข้าร่วมการสัมพันธ์แลกเปลี่ยนระหว่างสโมสรคณะแพทยศาสตร์ใน ๓ ภูมิภาค ครั้งที่ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากประสบการณ์ในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ นายปวีร์ พัฒนาวិสิษฐ์ จึงได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้ขับเคลื่อนสโมสรนักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้แก่ การเป็นประธานงานสัมมนาสโมสร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ ๑ และเป็นอนุกรรมการของกิจกรรมบูรณาการของหลักสูตรแพทยศาสตร์ในคณะกรรมการกิจกรรมบูรณาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งเป็นประธานอนุกรรมการ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดโครงการ Khon Kaen University International Challenge on Emergency Medicine ๒๐๒๐ (KKU ICEM ๒๐๒๐)

ด้านจิตอาสาเพื่อสังคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ นายปวีร์ พัฒนาวิสิษฐ์ ร่วมเป็นผู้แทนนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาสาให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ในงานเปิดตัวโรงเรียนแพทย์สัญจร (SMST on tour) ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ อาสาร่วมรับเงินบริจาคเข้ากองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุนหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) นำความสามารถด้านดนตรีรับบริจาคเงินเข้าชมรมดนตรีสากลในงานสงกรานต์ทุกปี นอกจากนี้ยังทำประโยชน์คืนสู่สังคมโดยจัดกิจกรรมค่ายอาสาสู่สังคมของคณะแพทยศาสตร์เพื่อพัฒนาและให้ความรู้ชุมชน ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และขยายผลต่อไปในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม นายปวีร์ พัฒนาวิสิษฐ์ อาสารับผิดชอบดูแลฝ่ายอาคารและสถานที่ ทั้งในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ประจำปี ๒๕๖๐ และพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงปู่คุณ ปรีสุทโธ) ประจำปี ๒๕๖๑ อาสาเป็นหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในงานเชียร์กลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ นายปวีร์ พัฒนาวิสิษฐ์ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคนไข้ที่การบริการทางการแพทย์ปัจจุบันยังเข้าถึงได้ยาก จึงร่วมมือกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) เป็นทีมงานหลักและเป็นหัวหน้าหน่วยอนามัยลงพื้นที่ (Clinical Unit) ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑ (the medical volunteer camp ๒๐๑๘) ณ จังหวัดสุรินทร์ โดยเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการทำค่ายอาสาร่วมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) และขยายผลต่อไปโดยคณะแพทยศาสตร์ ในภูมิภาคอื่น ๆ นำค่ายนี้เป็นต้นแบบ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ โดย นายปวีร์ พัฒนาวิสิษฐ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

จากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระบาด นายปวีร์ พัฒนาวิสิษฐ์ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศ จึงอาสาเป็นประธานจัดกิจกรรม MDKKU STRONGER ขึ้นเพื่อลดการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และให้นักศึกษาแพทย์ตระหนักถึงปัญหาการระบาดที่เกิดขึ้น โดยรวบรวมผู้ที่มีจิตอาสาร่วมจัดทำหน้ากากอนามัย Face shield ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลงานให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์ เช่น ประพันธ์บทเพลงเพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ โครงการ Together We Can ร่วมมือกับสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ (IFMSA – International Federation of Medical Students Associations) จัดจำหน่ายเสื้อเพื่อระดมเงินบริจาคให้โรงพยาบาลในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคระบาด ซึ่งผลตอบรับดีมากจนนำไปสู่การขยายผลต่อในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ

ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย นายปวีร์ พัฒนาวิสิษฐ์ ได้รวบรวมทีมและจัดการแสดงดนตรีอีสานขึ้นเป็นครั้งแรก ชื่อชุดการแสดงแพทยศาสตร์บันเทิงศิลป์ ในงานแพทย์สาส์ปี ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ และในงาน Khon Kaen University International Challenge on Emergency Medicine ๒๐๑๖ (KKU ICEM ๒๐๑๖) ต่อมาได้จัดตั้งเป็นชมรมดนตรีอีสานและนาฏศิลป์ขึ้นครั้งแรกในคณะแพทยศาสตร์ ชื่อชมรม แพทยศาสตร์บันเทิงศิลป์ โดยนายปวีร์ พัฒนาวิสิษฐ์ เป็นประธานชมรม รวมทั้งเป็นผู้ควบคุมการแสดงชุดแพทยศาสตร์บันเทิงศิลป์ร่วมกับดนตรีไทยและดนตรีสากล



สำหรับพิธีปิดงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่ ๒๙ (๒๙th Syringe games) ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ นอกจากนั้นได้จัดพิธีคำนับครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทยขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ และรับผิดชอบเป็นประธานโครงการ

ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ นายปวีร์ พัฒนาวณิช เป็นนักกีฬาแบดมินตัน เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลหลายครั้ง ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ นายปวีร์ พัฒนาวณิช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กีฬาแบดมินตันประเภทชายคู่ ในรายการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ (KKU Freshy games ๒๐๑๖) และได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาแบดมินตันประเภทคู่ผสม ในรายการแข่งขันกีฬา ๗ คณะ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กีฬาแบดมินตันประเภทชายคู่ ในรายการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ (KKU games ๒๐๑๗) เป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ไปแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภทชายคู่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จากทั่วประเทศ ในงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๐ (๓๐th Syringe games) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต และงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๑ (๓๑th Syringe games) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเข้ารอบ ๘ ทีมสุดท้ายทั้งสองปี นอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมกีฬาในหลายโอกาส เช่น เป็นผู้จัดงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๙ (๒๙th Syringe games) ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ

ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นายปวีร์ พัฒนาวณิช ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรมและการเริ่มต้นทำธุรกิจ ต่อมาได้นำมาปรับใช้ร่วมกับทักษะเรื่อง Design thinking จัด Design thinking workshop เป็นวิทยากรหลักในกิจกรรมสัมมนาเตรียมความพร้อมและวางแผนค่ายอาสาพัฒนาชุมชนภาคอีสานครั้งที่ ๒ (The medical volunteer camp ๒๐๑๙) และงานประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเปิดรั้วศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ ๔ (The ๔th Health Science Open House of Khon Kaen University) จากแนวคิดเชิงนวัตกรรมดังกล่าวนำมาปรับใช้กับสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ สร้างนโยบายส่งเสริมแนวคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative mindset) ร่วมกับผลักดันให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาแพทย์ เกิดเป็นระบบการรับ Feedback เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข สอดรับกับนโยบายยึดกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง (Customer centric system) นายปวีร์ พัฒนาวณิช ได้ตระหนักถึงการวัดผลในองค์กรซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการติดตามการทำงานและขับเคลื่อนองค์กร จึงผลักดันการวัดผลแบบใหม่ OKRs (Objective and key result) และร่วมบรรยายการนำ OKRs มาปรับใช้กับสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ รวมทั้งเข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานองค์กรกิจกรรมนักศึกษา (SMART STUDENT TRANSFORMATION) เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และนำผลลัพธ์ที่ได้มาปรับใช้ในกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา

ด้านวิชาการ นายปวีร์ พัฒนาวณิช ได้ถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้องในกิจกรรมจำลองการสอบกายวิภาค (Gross Anatomy) และปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ร่วมเป็นที่เลี้ยงให้นักศึกษาแพทย์ชาวต่างชาติ ในกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ACTION ๒๐๑๖) ของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ (IFMSA – International Federation of Medical Students Associations) ในคราวที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม นายปวีร์ พัฒนาวณิช แสดงความอ่อนน้อม เคารพในครูบาอาจารย์ ภูมูระเบียงต่าง ๆ และปฏิบัติตามหลักคุณธรรมมาโดยตลอด ได้ร่วมจัดพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมทั้งเป็นผู้นำนักศึกษาแพทย์กล่าวคำปฏิญาณการเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ดี และได้นำนักศึกษาแพทย์ถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นายปวีร์ พัฒนาวณิชกุล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะโลกร้อน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เข้าร่วมปลูกป่าชายเลนในโครงการค่ายมั่งงิวสัมพันธ์ครั้งที่ ๑ ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ในฐานะที่เป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ผลักดันให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมหรือสัมมนาเป็นรูปแบบออนไลน์ หรือเพิ่มช่องทางออนไลน์ เพื่อการใช้พลังงานทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

นับได้ว่า นายปวีร์ พัฒนาวณิชกุล เป็นนักศึกษาที่ประกอบด้วยวิชา จริยา และปัญญาสมบูรณ์พร้อม สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควร ยกย่องให้ นายปวีร์ พัฒนาวณิชกุล ได้รับรางวัลศรีกาลพฤกษ์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป

